
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจําป 2566 

วันที่  22  สิงหาคม 2566  เวลา  09.30  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

******************** 

ผูมาประชุม 
1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล 

2. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   รองประธานสภาเทศบาล 

3. นายสมปอง  งามเสง่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล  

4. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล   

6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

7. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล  (เขาประชุมเวลา 10.45 น.)     

8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายสาธิต  หิรัญรักษ    สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล   

11. นายแกวกาว  ถนอมวงศ   สมาชิกสภาเทศบาล  (ยื่นใบลา ตั้งแตระเบียบวาระท่ี 7) 

12. นายจตุรงค  วงศโภคิน   สมาชิกสภาเทศบาล  (ยื่นใบลา ตั้งแตระเบียบวาระท่ี 5)  

13. นางกานดา  นามสงา    เลขานุการสภาเทศบาล    

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 
1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นายเสถียร  งามฉาย    รองนายกเทศมนตรี     

4. นายสมมาตร  วิมลรัตน   เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ผูเขารวมประชุม 

1. นางดวงใจ  ทดแทน    รองปลัดเทศบาล 

2. นายวิธวินท  สุทธิสาพรสรรค   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

3. นายไชยวัฒน  สวัสด ี    ผูอํานวยการกองชาง 

4. นางสาวนิตยา  วงษมีศรี   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

5. นางบุษกร  เศียรเขียว    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

 

       6.นางสาวรจนา ... 
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6. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา 

7. นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

8. นางสาวนภาภรณ  วีระกุล   หัวหนาฝายอํานวยการ 

9. นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท  หัวหนาฝายปกครอง 

10. นางสาววัลยา  ปตยุรักษ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

11. นางอําไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

12. นางจิราภา  ยินดี    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

13. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

14. นางสาวเบญจวรรณ ศรีทองคํา   นิติกรปฏิบัติการ 

15. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 

16. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 

17. นายชุติพงศ  บูรณะ    พนักงานจางท่ัวไป 

18. นายอํานวย  เสนาะ    ประธานชมุชนในยาง 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางกานดา  นามสงา วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2    
เลขานุการสภาเทศบาล ประจําป ๒๕๖6 บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง มาครบองคประชุม

แลว จํานวน    11    ทาน  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบล     
เมืองแกลง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดประชุมตอไป 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  (จุดธูปเทียน) 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2   
 ประจําป ๒๕๖6 วันอังคารท่ี 22 สิงหาคม ๒๕๖6 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลเมืองแกลงครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล  
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    วันนี้มีผูเขารวมประชุมหนึ่งทาน คือ คุณอํานวย  เสนาะ ประธานชุมชนในยาง 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป 2566   เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2566 
(อยูระหวางดําเนินการ) 

 

 

           นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระท่ี 2 , วาระท่ี 3)  

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 

นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  
 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ
เฉพาะขอท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมจะ
ลงมติเปนอยางอ่ืน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรายงานการพิจารณารางเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567  
นายสาธิต  หิรัญรักษ เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสาธิต  หิรัญรักษ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขออนุญาตทานประธานอานรายงานการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติได
พิจารณาแลวเสร็จ  ดังตอไปนี ้

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
               สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
        วันท่ี  18  สิงหาคม  ๒๕๖6 
    เรื่อง รายงานการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 
    เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในคราวการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕๖6 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕๖6 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 โดยใหมีหนาท่ีรับคําแปรญัตติและตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7  ประกอบดวย 

1. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 
2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
4. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
5. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
 
           ซ่ึงคณะกรรมการ ... 
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ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติท่ีไดรับแตงตั้งไดประชุมเพ่ือพิจารณา     
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ดังกลาว 
ตามท่ีไดรับมอบหมายและไดมีมติแตงตั้ง 

1. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ประธานกรรมการแปรญัตติ 
2. นายสมปอง  งามเสง่ียม กรรมการแปรญัตติ 
3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม กรรมการแปรญัตติ 
4. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล กรรมการแปรญัตติ 
5. นายสุทธิ  ตังสวานิช  กรรมการแปรญัตติ 
6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  กรรมการแปรญัตติ 
7. นายสาธิต  หิรัญรักษ  กรรมการ/เลขานุการกรรมการแปรญัตต ิ
และตามท่ีกําหนดวันรับคําแปรญัตติ ระหวางวันท่ี 15–17 สิงหาคม 

2566 เวลา 0๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น. ไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติฯ ซ่ึงท่ีประชุมมี
มติพรอมกับพิจารณารายละเอียดตาง ๆ ของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ตั้งแตตนจนจบราง ฯ ปรากฏผล  ดังนี้ 

๑ .  ร า ง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ             
พ.ศ. 2567 นายกเทศมนตรีไดจัดทําเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2563          
ทุกประการ 

๒. ภายในกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ระหวางวันท่ี 15 – 17 
สิงหาคม 2566 ไมมีผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเสนอ         
คําแปรญัตติ 

3. จํานวนเงินท่ีตั้งจายและกิจการท่ีดําเนินการตามรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปนการเหมาะสมและ      
เกิดประโยชนแกประชาชนโดยรวมตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

4. ใหคงตามรางเดิมทุกประการ และใหสงรางเทศบัญญัติดังกลาว          
ใหประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 และ 3 
ตอไป 

 

(ลงชื่อ)       ศุภกร  แสงพงษพิทยา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
        (นายศุภกร  แสงพงษพิทยา) 
 

(ลงชื่อ)          สมปอง  งามเสง่ียม  กรรมการแปรญัตติฯ 
          (นายสมปอง  งามเสง่ียม) 
           

(ลงชื่อ)         ทัศนีย  วิสุทธาธรรม กรรมการแปรญัตติฯ 
         (นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม) 
 
            ลงชื่อ ... 
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(ลงชื่อ)        เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล กรรมการแปรญัตติฯ 
         (นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล) 
 

(ลงชื่อ)            สุทธ ิ ตังสวานิช  กรรมการแปรญัตติฯ 
             (นายสุทธิ  ตังสวานิช) 
  
 

 (ลงชื่อ)            สมศักดิ์  ตือติ่ง  กรรมการแปรญัตติฯ 
             (นายสมศักดิ์  ตือติ่ง) 
     
 

    (ลงชื่อ)  สาธิต  หิรัญรักษ  กรรมการ/เลขานุการกรรมการแปรญัตต ิ

            (นายสาธิต  หิรัญรักษ) 
 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป เม่ือทุกทานไดรับทราบรายงานการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระ 2 ข้ันแปรญัตติแลว ซ่ึงไมมีสมาชิก        

สภาเทศบาล หรือผูบริหารทานใด เสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการ     
แปรญัตติ ใหคงตามรางเดิมไว ดังนั้น ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ ถือวา         
สภาเทศบาลใหความเห็นชอบในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ ของรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบร าง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ ายประจําป              
พ.ศ. 2567  วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ ใหคงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรางเดิม  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2567 วาระท่ี 3 ข้ันลงมติ  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565   
ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร    

  ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปน
ขอบัญญัติหรือไม   

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูในท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมวาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  11   คน      

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 
         นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติเห็นชอบ ใหตราเปนเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนํารางเทศบัญญัติ
ดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดระยอง  และนําเสนอ
นายกเทศมนตรี ลงนามประกาศใชเปนเทศบัญญัติตอไป โปรดยกมือข้ึนครับ 

  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  ในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ        ให
ตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567    
โปรดยกมือข้ึน   

  เห็นชอบ  จํานวน        9        คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  ในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ     

ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567  

โปรดยกมือข้ึน 

    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 

  - งดออกเสียง จํานวน        2        คน 

  1.นายจตุรงค  วงศโภคิน  
      2.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  
  - ไมมา  จํานวน        1        คน  

     1.นายสายัณห  รุงเรือง  (เขาประชุมเวลา 10.45 น.) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ เห็นชอบใหตรารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยนํารางเทศบัญญัติ
ดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดระยอง  และนําเสนอ
นายกเทศมนตรี  ลงนามประกาศใชเปนเทศบัญญัติตอไป    

          เห็นชอบ  จํานวน    9    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     2   คน  

     ไมมา    จํานวน     1   คน 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง รายงานการจัดเก็บขอมูลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ํา   
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือการประกันคุณภาพ การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ประจําป พ.ศ.2566 (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)   
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานการจัดเก็บขอมูลการประเมินมาตรฐานข้ันตํ่า เพ่ือการประกัน 

คุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ประจําป 
พ.ศ.2566 (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ  
เพื่อขอรายงานการตอสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจ ดวนมาก ท่ี นร.

0107/ว430 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2566  ดวยสํานักงาน คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน (สํานักงาน ก.ก.ถ.) ไดประสานรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการบันทึกขอมูลการจัดบริการสาธารณะ
ตามตัวชี้วัดในระบบประเมินมาตรฐานข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
บนเว็ปไซตของสํานักงาน ก.ก.ถ. www.odloc.go.th ซ่ึงไดรับความรวมมืออยางดี
เปนประจําทุกป โดยในป พ.ศ. 2566 สํานักงาน ก.ก.ถ. ไดกําหนดเปดระบบ
ประเมินผลมาตรฐานข้ันต่ําฯ เพ่ือให อปท. บันทึกขอมูลการจัดบริการสาธารณะ
ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2566 ท้ังนี้ ขอมูลการจัดบริการสาธารณะท่ี
สํานักงาน ก.ก.ถ. ไดรับจะนําไปใชประโยชนในการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนใหแก 
อปท. ในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะตอไป นั้น 

     เหตุผล 
  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดดําเนินการ

บันทึกขอมูลการจัดการบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดในระบบประเมินผล
มาตรฐานข้ันตํ่าการจัดการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําป พ.ศ.2566 ในระบบฯ แบบออนไลนทางเว็บไซตสํานักงาน ก.ก.ถ. 
www.odloc.go.th เสร็จเรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดขอมูลการประเมินฯ  
แนบมาพรอมญัตตินี้ 

  จึงขอรายงานผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงใหสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดรับทราบตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
              นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ   
ประธานสภาเทศบาล   
นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้เปนเพียงแคนายกเทศมนตรีเสนอใหสภาไดทราบในเรื่องของ

แบบประเมินท่ีสงไป แตทีนี้ผมจะขออนุญาตทานประธานในการท่ีจะสอบถาม
ทางคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี ทานประธานจะอนุญาตไหมครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาต ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช ขอบคุณครับ ซ่ึงผมไดมาเปดอานอันดับแรกรายชื่อของเจาหนาท่ีในสวนตาง ๆ ท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล มีคําสั่งมอบหมายในการกรอกรวบรวมขอมูลเขาสูเว็บไซต ในสวนของขอท่ีหนึ่ง

และขอท่ีสอง ดานโครงสรางพ้ืนฐานและดานการผังเมือง โดยขออนุญาตเอยนาม 
วาท่ี ร.ต.ธนบัตร เสนาะ ตําแหนง พนักงานดับเพลิง ใหเปนผูรวบรวมและกรอก
ขอมูล ซ่ึงผมก็เปดไปหนาท่ีสาม เรามาดูในเรื่องของเกณฑชี้วัดดานบริการ
สาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐานและดานผังเมือง ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เรามาดูขอ
ท่ีหา รอยละของจํานวนสะพานคอนกรีตท่ีใชสัญจรในเขตเทศบาล ท่ีเทศบาล
รับผิดชอบ อันนี้ก็ไมมีระบุไวนะครับ ขอท่ีเจ็ด รอยละของจํานวนไฟสองสวางใน
ความรับผิดชอบก็ไมมี ผลการประเมินดูดานทาย ไมมีบริการสาธารณะ คือ 
ขอมูลไมครบถวนครับทานประธาน ไปดูขอท่ีแปด รอยละของจํานวนสายทาง
คลองลํารางสาธารณะก็ไมมีกําหนด และขอท่ีสิบสอง รอยละของจํานวนระบบ
การผลิตน้ําประปา ก็ไมมีกําหนดไมมีระบุเขาไป ทําไมผมถึงตองมาพูดก็เพราะวา
มีการกรอกขอมูลมีการรวบรวมขอมูลเขาสูเว็บไซต ทางสํานักงาน ก.ก.ถ.เขาจะ
นําไปใชประโยชนในการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนใหแกทองถ่ิน ซ่ึงขอมูลถาเรา
ไดกรอกไปครบถวน เราก็มีโอกาสท่ีจะไดรับเงินอุดหนุน ก.ก.ถ. ซ่ึงผมก็อยากจะ
ตําหนินิดหนึ่งในเรื่องของผูท่ีเสนอเจาหนาท่ีข้ึนมา ในการรวบรวมขอมูลและ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณทางทานสมาชิกไดทวงติงในสวนนี้ คณะผูบริหารเห็นถึงความสําคัญ

ในเรื่องของขอมูลตามท่ีทานสมาชิกไดพูดถึง เพราะทางเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
ก็ไดมีการของบอุดหนุนอยางตอเนื่องมา อยากใหทางเจาหนาท่ีไดชี้แจงในสวนนี้ 
หรือวานําไปปรับปรุง ขอเชิญเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของครับ 

 
 
         นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นางสาววัลยา  ปตยุรักษ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ ในสวนตรงนี้รายชื่อท่ีทางทานสมาชิกสภาไดเอยถึง วาท่ี ร.ต.ธนบัตร เสนาะ    

ถูกดึงตัวมาชวยงานของกองชาง ก็เลยไดรับการแตงตั้งในสวนของการกรอก

ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐานและดานการผังเมือง ซ่ึงกองยุทธศาสตรฯ เปนเพียง

แคผูรวบรวมขอมูลและนํามากรอกในระบบ ซ่ึงตรงนี้ไดรับความรวมมือจาก   

กอง/ฝายตาง ๆ รวมถึงมีการสอบถามกลับไปยังกองวาขอมูลตัวนี้ถูกตองแนชัด

จริงหรือไม อยางเชน ไฟฟาสองสวาง เขาไดบอกวาแกไขหมดแลวไมมีสวนไหนท่ี

ตองแกอีกอะไรอยางนี้คะ มันก็จะไมข้ึนไมจําเปนตองกรอก แตในลําดับถัดไปก็

จะมีการตรวจสอบขอมูลท่ีลึกและชัดเจนมากกวานี้ในครั้งหนานะคะ ก็ตอง     

ขออภัยทางคณะผูบริหาร ทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาทุกทานคะ 

ขอบคุณคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงไป ในเรื่องของเอกสาร กองยุทธศาสตรฯ เปนผูรวบรวม 

ในสวนตัวผมอยากจะฝากทางเจาหนาท่ีในเรื่องของรายละเอียดตามท่ีทาน

สมาชิกไดตรวจสอบดูในการท่ีแจงใหสภาไดทราบในสวนนี้ ในสวนตัวผมตอง

ขอขอบคุณทางทานสมาชิก เพราะวาท่ีทานพูดข้ึนมา คือ เปนขอมูลในการท่ีเรา

จะตองไปของบประมาณ ท้ัง ๆ ท่ีวาในเรื่องของประปา เวลาเราไปขอ

งบประมาณเขาระบุเราแลววาเราเปนประปาขนาดใหญ เพราะเรามีผูใชน้ํา

ท้ังหมดรวมแปดพันราย รวมท้ังท่ี หมู 7 ของ อบต.ทางเกวียนดวย เพราะฉะนั้น 

เม่ือเราถูกระบุวาเปนประปาขนาดใหญ ในเรื่องของการของบประมาณก็มีสวนท่ี

เก่ียวของสวนหนึ่ง และฝากทางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ กองชางในสวนตัวผมแลว 

ก็ไดสั่งไปและใหทํางานไปไมต่ํากวาสองปแลว ในเรื่องของการใหทําเบอรท่ีโคน

เสาไฟฟาท่ีมีไฟทางตรงนี้ก็ยังไมจบ ฝากทางเจาหนาท่ีไดไปกําชับเพ่ือใหงาน

สําเร็จลุลวงและในเรื่องของความรวดเร็วของการทํางานหรือประชาชนแจงวามี

ไฟดับอยูในเสนไหนดวย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายอีกไหมครับ ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม   ............รับทราบ...............................................      

             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด   
ประธานสภาเทศบาล คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท           

(ส่ีแสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)   
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เปนเงิน ๔๙๙ ,๐๐๐ บาท                    
(สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จําเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกัน
เงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๑ รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณี
ท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใช
จายเงินนั้น ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอ
สภาทองถ่ิน  ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล 
เมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2566 วันพุธท่ี 9 สิงหาคม 2566 
ไดมีมติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือ
ตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
เปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) ของงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากประกอบกับใกลสิ้นปงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 จึงทําใหงบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมีความจําเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขออนุมัติสภา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป 
ในหมวด ค าครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑ โฆษณาและเผยแพร  เปน เ งิน      
๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

               รายการ ... 

 



 
~ 11 ~ 

 

     รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้   
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  

- จัดซื้อปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส แบบติดตั้งภายนอก
อาคาร จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท 

- ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาด      
ไมนอยกวา ๓ x ๒ เมตร พรอมติดตั้ง จํานวน ๑ ชุด ภายในเขตเทศบาลตําบล    
เมืองแกลง 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 21 ลําดับท่ี 1 

จึงเรียนมาเพ่ือไดโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน        
ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  เปนเ งิน 
๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) ของงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2566 ออกไปอีก 1 ป  เ พ่ือนําไปเบิกจายใน
ปงบประมาณ 2567 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ี

อยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัตกิันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้  
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เปนเงิน 

๔๙๙,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
 
            มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        10        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       10.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        2        คน  
    1.นายสายัณห  รุงเรือง  (เขาประชุมเวลา 10.45 น.) 

  2.นายจตุรงค  วงศโภคิน (ยื่นใบลา) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด          
คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท       
(ส่ีแสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     2   คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตตขิออนุมัตกิันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลส        

รอบอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา      
เป น เ งิน   250,500 บาท (สองแสนห าห ม่ืนห า ร อยบาทถ วน )                
(กองการศึกษา)   
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ่งกอสราง โครงการติดตั้งรั้วลูกกรง สแตนเลสรอบอาคารโรงอาหาร
ขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ ง โรงเรียนอยู เ มืองแกลงวิทยา เปนเ งิน  
250,500 บาท (สองแสนหาหม่ืนหารอยบาทถวน) (กองการศึกษา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

        ดวย ... 
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ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ        
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน       
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณี
ท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี
ความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในคราวการประชุมสภาเทศบาล
ตําบล เมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป 2566  เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม  
2566 ไดมีมติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เพ่ือต้ังจายรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลกูสรางตาง ๆ โครงการติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลสรอบ
อาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา เปนเงิน  
250,500 บาท  (สองแสนหาหม่ืนหารอยบาทถวน) ของงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2566 เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณ 2566 จึงทําให
งบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ 2566 
จึงมีความจําเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
เบิกจายในปงบประมาณ 2567 ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขออนุมัติสภา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก   
1 ป  ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมดัดแปลงอาคารหรือ  
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ โครงการติดตั้งรั้วลูกกรง สแตนเลสรอบอาคาร โรงอาหารขนาด
กลาง 500 ท่ีนั่ง โรงเรียนอยู เมืองแกลงวิทยา เปนเงิน 250,500 บาท         
(สองแสนหาหม่ืนหารอยบาทถวน) 

     รายการท่ีเสนอกันเงิน  มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน   
     คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตาง ๆ 

  โครงการติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลสรอบอาคารโรงอาหารขนาดกลาง      
500 ท่ีนั่ง โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา เปนเงิน 250,500 บาท (สองแสน  
หาหม่ืนหารอยบาทถวน) 

        เพ่ือจายเปน ... 
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  เ พ่ือจายเปนคาติดตั้ งรั้ วลูกกรงสแตนเลส ขนาดความสูง 90 
เซนติเมตร เปนสแตนเลสเกรด 304 บริเวณดานขางโรงอาหาร 2 ฝง ซาย-ขวา, 
ดานหนาโรงอาหาร, ดานหนาโรงอาหารชองประตูเลื่อน,ระเบียงดานหลัง และ
ชองประตูเลื่อนดานหลังโรงอาหาร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เลขท่ี ช. 14/2566 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6) จัดการสงเสริมและสนับสนุนการ        
จัดการศึกษา ศาสนา และฝกอบรม ใหแก ประชาชน รวมท้ังการจัดการหรือ
สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม   
ครั้งท่ี 1/2566 หนา 9/4 รายการท่ี 17 ) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล     
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ 
โครงการติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลสรอบอาคาร โรงอาหารขนาดกลาง  500 ท่ีนั่ง 
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา เปนเงิน 250,500 บาท (สองแสนหาหม่ืนหารอย
บาทถวน) ของงบประมาณรายจายประจําปปงบประมาณ 2566 ออกไปอีก   
1 ป เพ่ือนําไปเบิกจายในปงบประมาณ 2567 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ี

อยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 
 
        นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัตกิันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้  
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลส  

รอบอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา   
เปนเงิน  250,500 บาท (สองแสนหาหม่ืนหารอยบาทถวน) (กองการศึกษา)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        10        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       10.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        2        คน  
    1.นายสายัณห  รุงเรือง  (เขาประชุมเวลา 10.45 น.) 

  2.นายจตุรงค  วงศโภคิน (ยื่นใบลา) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด     
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  โครงการติดตั้งรั้วลูกกรง สแตนเลสรอบอาคาร      
โรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา เปนเงิน  
250,500 บาท (สองแสนหาหม่ืนหารอยบาทถวน) (กองการศึกษา)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     2   คน 

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง ญัตตขิออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิได   
ประธานสภาเทศบาล กอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ 

2565 จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 7,295,550 บาท (-เจ็ดลาน      
สองแสนเกาหม่ืนหาพันหารอยหาสิบบาทถวน-) (กองการศึกษา)   
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนีผูกพัน  

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ 2565 
จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 7,295,550 บาท (-เจ็ดลานสองแสน
เกาหม่ืนหาพันหารอยหาสิบบาทถวน-) (กองการศึกษา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ 
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน        
การฝากเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ ๕๙ วรรคสอง “กรณีเม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิได
ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป 
ตอสภาทองถ่ิน” นั้น 

     เหตุผล 

  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4        
ครั้งท่ี 3 ประจําป 2565 เม่ือวันท่ี ๒6 กันยายน 2565  ไดมีมติอนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน รายการดังนี้ 

  1. หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
จํานวน  1 รายการ เปนเงิน 4,302,000 บาท (-สี่ลานสามแสนสองพัน    
บาทถวน-) 

  กองการศึกษาไดดําเนินการจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) กระบวนการจัดซ้ือ จัดจาง จําเปนตองใช
ระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณหวงระยะเวลา
สําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ทําใหกอหนี้ผูกพันไมทันใน
ปงบประมาณรายจายประจําป 2566 

  2. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกีฬา จํานวน 1 รายการ       
เปนเงิน 2,993,550 บาท (-สองลานเกาแสนเกาหม่ืนสามพันหารอยหาสิบ
บาทถวน-) 

             เนื่องจาก ... 
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  เนื่องจากรายการท่ี 1 ยังไมไดดําเนินการ ตองดําเนินการรายการท่ี 1       
ใหแลวเสร็จกอน  จึงจะสามารถจัดซ้ือครุภัณฑกีฬาได 

  จึงมีความจําเปนจะตองขอเสนอญัตติ เ พ่ือพิจารณา ขออนุ มัติ      
ขยายเวลา เบิกจายเงิน ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป เพ่ือให
สามารถดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ 2567  ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขอเสนอ     
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณีมิได
กอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท           
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน 4,302,000 บาท   
(-สี่ลานสามแสนสองพันบาทถวน-)  และในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
กีฬา จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,993,550 บาท (-สองลานเกาแสน      
เกาหม่ืนสามพันหารอยหาสิบบาทถวน-)  และ ของงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ 2565  รวมจํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน  
7,295,550 บาท (-เจ็ดลานสองแสนเกาหม่ืนหาพันหารอยหาสิบบาทถวน-)  
ดังมีรายการ ดังนี้ 

   รายการท่ีเสนอขอขยายเวลาเบิกจายเงิน มีรายละเอียดดังนี ้
     รายการท่ี 1 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสราง  

     งบลงทุน   

     คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  

คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางอาคารฟตเนส ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80      
พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 4,302,000 บาท (-สี่ลานสามแสน      
สองพันบาทถวน-) 

-เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารฟตเนส ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ      
80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) โดยกอสรางอาคารฟตเนสเปนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดความกวางไมนอยกวา 12 เมตร ขนาดความยาว       
ไมนอยกวา 20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 480 ตารางเมตร พรอม
ระบบไฟฟา จํานวน 1 อาคาร 

- เปนไปปตามแบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี ช.27/2565 
-เปนไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 

๕๐ (7)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 (14) 
การสงเสริมกีฬา 

          เปนไปตาม ... 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติม     
ครั้งท่ี 19 หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 2 (กองการศึกษา, กองชาง) 

รายการท่ี 2 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

     งบลงทุน   

     คาครุภัณฑ  

ประเภท ครุภัณฑกีฬา 

  รายการ โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายสําหรับฟตเนส เปนเงิน 
2,993,550 บาท (-สองลานเกาแสนเกาหม่ืนสามพันหารอยหาสิบบาทถวน-) 

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย พรอมติดตั้ง จํานวน 18 
เครื่อง ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ประกอบไปดวย ดังนี้ 

-อุปกรณลูวิ่งไฟฟา จํานวน 2 เครื่องๆละ 353,000 บาท เปนเงิน 
706,000 บาท 

-อุปกรณเครื่องเดินวงรี จํานวน 2 เครื่องๆละ 182,500 บาท เปนเงิน 
365,000 บาท 

-อุปกรณจักรยานนั่งพิงปน จํานวน 2 เครื่องๆละ 157,500 บาท    
เปนเงิน 315,000 บาท 

-อุปกรณจักรยานนั่งตรง จํานวน 1 เครื่องๆละ 147,805 บาท 
-อุปกรณกลามเนื้อหัวไหล  จํานวน 2 เครื่องๆละ 145,000 บาท  เปน

เงิน 290,000 บาท 
-อุปกรณกลามเนื้อตนขาดานนอกและนอง  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ   

145,000 บาท เปนเงิน 290,000 บาท 
- อุปกรณกล าม เนื้ อหน าอกและไหล  จํ านวน 2 เครื่ อ งๆ ละ    

145,000 บาท เปนเงิน 290,000 บาท 
-มาราบฝกนั่งดัมเบล จํานวน 2 เครื่องๆละ 45,200 บาท เปนเงิน   

90,400 บาท 
-ชุดดัมเบลพรอมชั้นวาง จํานวน 1 เครื่องๆละ 170,000 บาท 
-มานั่งเอนกประสงค  จํานวน 2 เครื่องๆละ 72,500 บาท เปนเงิน 

145,000 บาท 
-พ้ืนยางกันลื่นกันกระแทก วัสดุทําจากพ้ืนสังเคราะหเอนกประสงค

ตาม มอก.2683 - 2563 ประเภท C (รายการนวัตกรรมไทย รหัส 
01010019) ขนาด 50 x 50 ซม. ความหนาไมนอยกวา  25 มม. **พ้ืนยาง
ใชปูทุกรายการปูแบบตอตัวเครื่องเลน** ตารางเมตรละ 2,633.50 บาท 
จํานวน 70 ตารางเมตร เปนเงิน 184,345 บาท 

 
       เปนไปตาม ... 
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- เปนไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และแกไขเพ่ิมเติม มาตรา  

๕๐ (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 (14)          
การสงเสริมกีฬา 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติม     
ครั้งท่ี 19 หนาท่ี 3 ลําดับท่ี 1 (กองการศึกษา) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง   
เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป       
ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน        
1 รายการ เปนเงิน 4,302,000 บาท (-สี่ลานสามแสนสองพันบาทถวน-) 
และในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑกีฬา จํานวน 1 รายการ เปนเงิน  
2,993,550 บาท (-สองลานเกาแสนเกาหม่ืนสามพันหารอยหาสิบบาทถวน 
ของงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ 2565     
รวมจํานวน  2 รายการ รวมเปนเงิน 7,295,550 บาท (-เจ็ดลานสองแสน 
เกาหม่ืนหาพันหารอยหาสิบบาทถวน-)  เพ่ือนําไปเบิกจายในปงบประมาณ 
2567 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ี

อยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  9   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงิน  
ประธานสภาเทศบาล ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

ประจํ าป งบประมาณ  2565 จํ านวน 2 รายการ  รวมเปน เ งิน   
7,295,550 บาท (-เจ็ดลานสองแสนเกาหม่ืนหาพันหารอยหาสิบ      
บาทถวน-) (กองการศึกษา)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
         มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        9        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        3        คน  
    1.นายสายัณห  รุงเรือง     (เขาประชุมเวลา 10.45 น.) 

  2.นายจตุรงค  วงศโภคิน   (ยื่นใบลา) 
  3.นายแกวกาว  ถนอมวงศ (ยื่นใบลา) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ 2565 
จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 7,295,550 บาท (-เจ็ดลานสองแสน      
เกาหม่ืนหาพันหารอยหาสิบบาทถวน-) (กองการศึกษา)     

          เห็นชอบ  จํานวน    9    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     3   คน 

 

 

 

           นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง ญัตตขิออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 

(โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา)) 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 960,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน)    
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)   
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  

นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (โครงการปรับปรุง
ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา)) จํานวน       
1 รายการ เปนเงิน 960,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน)      
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลวเห็นวามีความ
จําเปนจะตองขออนุมัติ จากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณา         
ขออนุมัติ กันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก ๑ ป ในหมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน        
การฝากเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 การกันเงิน ขอ ๕๙ 
“ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป”นั้น 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ได มีมติ เห็นชอบโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายรายการใหม 
ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
(โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา)) 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 960,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) ของ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2566 ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2566 เม่ือวันท่ี            
9 สิงหาคม 2566 นั้น ประกอบกับ ใกลสิ้นปงบประมาณ 2566 จึงทําให
งบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ 2566 
จึงมีความจําเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
เบิกจายในปงบประมาณ 2567 ตอไป 

              รายการ ... 
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    รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  

โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา) 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 960,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- ปรับปรุงบริเวณใตหลังคา และกันสาดโดยวิธีฉีดโฟมพียู (Pu Foam)    
หนาไมนอยกวา 1 นิ้ว เพ่ือปองกันการผุกรอน การรั่วซึม กันความรอน กันไฟ 
ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 828 ตารางเมตร 

- ตอเติมโครงหลังคาเหล็กดานทายตลาด มุงแผนเมทัลชีท ขนาดพ้ืนท่ี     
10 x 18 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 180 ตารางเมตร 

- เปลี่ยนรางระบบระบายน้ําฝนเปนรางสแตนเลส เกรด 304 กวาง    
8 นิ้ว พรอมอุปกรณความยาวรวมไมนอยกวา 72 เมตร 

- ปรับปรุงทางเขา เปนข้ันบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 6 จุด 
- ทาสีอาคารภายในและภายนอก 
- ปรับปรุงโคมไฟสองสวางพรอมระบบ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับท่ี 

14 พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลงเลขท่ี ช 15/2566) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 
1/2566 หนา 9/2 ลําดับท่ี 15) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, กองชาง) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง    
เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (โครงการปรับปรุงตลาด
เทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา)) จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 
960,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) เพ่ือนําไปเบิกจายในปงบประมาณ      
๒๕67 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ี

อยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
            นางกานดา ... 
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นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน   9  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัตกิันเงินในกรณียังมิได  
ประธานสภาเทศบาล กอหนี้ ผูกพันในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคาปรับปรุงท่ีดิน

และส่ิงกอสราง (โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) 
(ชุมชนแกลงแกลวกลา)) จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 960,000 บาท 
(เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        9        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        3        คน  
    1.นายสายัณห  รุงเรือง     (เขาประชุมเวลา 10.45 น.) 

  2.นายจตุรงค  วงศโภคิน   (ยื่นใบลา) 
  3.นายแกวกาว  ถนอมวงศ (ยื่นใบลา) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด     
ค า ท่ีดิ นและ ส่ิ งกอสร า ง  ประ เภทค าปรับปรุ ง ท่ีดิ นและ ส่ิ งก อสร าง        
(โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา)) 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 960,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)    

          เห็นชอบ  จํานวน    9    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     3   คน 

             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง ญัตตขิออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 

ชวงแยกถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ (ชุมชน      
สุนทรโวหาร) เปนเงิน 500,000 บาท (-หาแสนบาทถวน-) (กองชาง)   
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ่งกอสราง โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ชวงแยกถนน
เทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร) 
เปนเงิน 500,000 บาท (-หาแสนบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จําเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกัน
เงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 1 รายการ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณี
ท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี
ความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในคราวการประชุมสภาเทศบาล     
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2566 เม่ือวันพุธท่ี 9 สิงหาคม 2566 ไดมีมติ
เห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจาย
รายการใหม  ในหมวดค า ท่ีดินและสิ่ งก อสร า ง  ประเภทค าก อสร าง                  
สิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ชวงแยกถนน
เทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนเงิน 
500,000 บาท (-หาแสนบาทถวน-) ของงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากประกอบกับใกลสิ้นปงบประมาณ          
พ.ศ. 2566 จึงทําใหงบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมีความจําเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตอไป 

 
        คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนจะตองขออนุมัติ
จากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ออกไปอีก 1 ป  ในหมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภทคากอสราง              
สิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ชวงแยกถนน
เทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนเงิน 
500,000 บาท (-หาแสนบาทถวน-) 

     รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

 โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ชวงแยกถนนเทศบาล 1      
ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ ( ชุมชนสุนทรโวหาร) จํ านวน      
500,000 บาท 

  - เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ชวงแยก  
ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ โดยขยายผิวจราจรถนน
เทศบาล 1 ชวงแยกถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ 
ดานซายทาง โดยลดระดับทางเทา เปนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม
นอยกวา 0.15 เมตร กวางไมนอยกวา 2.80 - 3.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 
74 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 207 ตารางเมตร พรอมปรับปรุง     
ฝาบอพักเปนฝาตะแกรงเหล็ก 

  - เปนไปตาม 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
  2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 ทบทวน   

ครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 191 ลําดับท่ี 22 
  3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี ช 12/2566 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล    
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด      
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยาย         
ผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ชวงแยกถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบาน
นายอําเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนเงิน 500,000 บาท (-หาแสนบาทถวน-) 
ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ออกไปอีก 1 ป เพ่ือ
นําไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตอไป 

 
         ขอแสดงความนับถือ ... 
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               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ี

อยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัตกิันเงินในกรณียังมิได  
ประธานสภาเทศบาล กอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการขยายผิวจราจรถนน

เทศบาล 1 ชวงแยกถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ 
(ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนเงิน 500,000 บาท (-หาแสนบาทถวน -)         
(กองชาง)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        10        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6.นายสายัณห  รุงเรือง   (เขาประชุมเวลา 10.45 น.) 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        2        คน  

  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน   (ยื่นใบลา) 
  2. นายแกวกาว  ถนอมวงศ (ยื่นใบลา) 
      มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด     
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ชวงแยก
ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร)    
เปนเงิน 500,000 บาท  (-หาแสนบาทถวน-) (กองชาง)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     2   คน 
 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป กอนเขาสูระเบียบวาระท่ี 10 ขอพักการประชุม 10 นาที ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

พักการประชุม 
 

 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่อง ญัตตขิออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคา ท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการขยายผิวจราจรถนนแยก                 

ซอยลาวัลยเสถียร ติดถนนพลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน          
(ชุมชนแหลมทาตะเคียน) เปนเงิน 1,017,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งหม่ืน     
เจ็ดพันบาทถวน-) (กองชาง)    
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ่งกอสราง โครงการขยายผิวจราจรถนนแยกซอยลาวัลยเสถียร ติดถนน
พลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน)     
เปนเงิน 1,017,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-)       
(กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จําเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ      
กันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 1 รายการ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

          หลักการ ... 
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     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณี
ท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี
ความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในคราวการประชุมสภาเทศบาล     
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2566 เม่ือวันพุธท่ี 9 สิงหาคม 2566 ไดมีมติ
เห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจาย
รายการใหม  ในหมวดค า ท่ีดินและสิ่ งก อสร า ง  ประเภทค าก อสร าง                  
สิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายผิวจราจรถนนแยกซอยลาวัลยเสถียร ติดถนน
พลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) เปนเงิน 
1,017,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) ของงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากประกอบกับใกล            
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงทําใหงบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้
ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมีความจําเปนตองขอกันเงิน
ออกไปอีก 1 ป  เ พ่ือใหสามารถดํา เนินการเบิกจายในป งบประมาณ             
พ.ศ. 2567 ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนจะตองขออนุมัติ
จากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ออกไปอีก 1 ป  ในหมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภทคากอสราง              
สิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายผิวจราจรถนนแยกซอยลาวัลยเสถียร ติดถนน
พลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) เปนเงิน 
1,017,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) 

     รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ   

  โครงการขยายผิวจราจรถนนแยกซอยลาวัลยเสถียร ติดถนน             
พลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) จํานวน 
1,017,000 บาท 

                เพ่ือจายเปน ... 
 
 



 
~ 29 ~ 

 

  - เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจรถนนแยกซอยลาวัลยเสถียร       
ติดถนนพลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน โดยขยายผิวจราจรถนนแยก    
ซอยลาวัลยเสถียร ติดถนนพลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน ปรับปรุง
เปนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร กวางไมนอย
กวา 8.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 140 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา          
1,120 ตารางเมตร พรอมปรับปรุงฝาบอพักเดิม 

  - เปนไปตาม 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
  2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 เปลี่ยนแปลง   

ครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 2 - 3 ลําดับท่ี 2 
  3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี ช 11/2566 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล     
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณา ขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด      
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยาย          
ผิวจราจรถนนแยกซอยลาวัลยเสถียร ติดถนนพลงชางเผือก 1 ไปทาง              
แหลมทาตะเคียน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) เปนเงิน 1,017,000 บาท         
(-หนึ่งลานหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) ของงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ออกไปอีก 1 ป เพ่ือนําไปเบิกจายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ี

อยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 

        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัตกิันเงินในกรณียังมิได  
ประธานสภาเทศบาล กอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการขยายผิวจราจรถนน

แยกซอยลาวัลยเสถียร ติดถนนพลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน 
(ชุมชนแหลมทาตะเคียน) เปนเงิน 1,017,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งหม่ืน
เจ็ดพันบาทถวน-) (กองชาง)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        10        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินดี 
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6.นายสายัณห  รุงเรือง   (เขาประชุมเวลา 10.45 น.) 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        2        คน  

  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน   (ยื่นใบลา) 
  2. นายแกวกาว  ถนอมวงศ (ยื่นใบลา) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด     
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการขยายผิวจราจรถนนแยกซอยลาวัลยเสถียร 
ติดถนนพลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) 
เปนเงิน 1,017,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) (กองชาง)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     2   คน 

 

            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่อง ญัตตขิออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา 

บ ริ เ ว ณ ถ น น ซ อ ย บ า น ห ม ว ด เ ป  ( ชุ ม ช น ห น อ ง แ ห ว น )  เ ป น เ งิ น          
2,483,700 บาท (-สองลานส่ีแสนแปดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน-) 
(กองชาง)   
ขอเชิญนายกเทศมนตร ี

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนน
ซอยบานหมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) เปนเงิน 2,483,700 บาท     
(-สองลานสี่แสนแปดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จําเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกัน
เงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 1 รายการ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณี
ท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี
ความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในคราวการประชุมสภาเทศบาล     
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2566 เม่ือวันพุธท่ี 9 สิงหาคม 2566 ไดมีมติ
เห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจาย
รายการใหม  ในหมวดคา ท่ี ดินและสิ่ งกอสร าง  ประเภทคากอสร างสิ่ ง
สาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอย
บานหมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) เปนเงิน 2,483,700 บาท (-สองลานสี่แสน
แปดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน- ) ของงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2566 เนื่องจากประกอบกับใกลสิ้นปงบประมาณ             
พ.ศ. 2566 จึงทําใหงบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมีความจําเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป เพ่ือให
สามารถดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตอไป 

         คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก    
1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบานหมวดเป 
(ชุมชนหนองแหวน) เปนเงิน 2,483,700 บาท (-สองลานสี่แสนแปดหม่ืน    
สามพันเจ็ดรอยบาทถวน-) 

     รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

  โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 2,483,700 บาท 

  - เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ   
ระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบานหมวดเป โดยกอสรางเปนถนนคอนกรีต      
เสริมเหล็ก หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร กวางไมนอยกวา 6.00 เมตร ยาวไม
นอยกวา 207 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,242 ตารางเมตร 
และวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
ความยาวไมนอยกวา 207 เมตร บอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ      
10 เมตร ท้ัง 2 ฝง 

  - เปนไปตาม 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
  2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 

1/2566 หนาท่ี 5 ลําดับท่ี 5 
  3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี ช 10/2566 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล    
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณา ขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด      
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบานหมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) 
เปนเงิน 2,483,700 บาท (-สองลานสี่แสนแปดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน-) 
ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ออกไปอีก 1 ป      
เพ่ือนําไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
         นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ี

อยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัตกิันเงินในกรณียังมิได  
ประธานสภาเทศบาล กอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนน    

พรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบานหมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) 
เปนเงิน 2,483,700 บาท (-สองลานส่ีแสนแปดหม่ืนสามพันเจ็ดรอย    
บาทถวน-) (กองชาง)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        10        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   (เขาประชุมเวลา 10.45 น.) 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        2        คน  

  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน   (ยื่นใบลา) 
  2. นายแกวกาว  ถนอมวงศ (ยื่นใบลา) 

 

        มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด     
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา    
บริ เ วณถนนซอยบ า น หมวด เ ป  ( ชุ มชนหนอ งแหวน )  เ ป น เ งิ น       
2,483,700 บาท (-สองลานส่ีแสนแปดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน-) 
(กองชาง) 

          เห็นชอบ  จํานวน    10    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     2   คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่อง ญัตตขิออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

ถนนแยกซอยขางรานเกลา ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) เปนเงิน 
450,000 บาท (-ส่ีแสนหาหม่ืนบาทถวน-)  (กองชาง)    
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอย
ขางรานเกลา ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) เปนเงิน 
450,000 บาท   (-สี่แสนหาหม่ืนบาทถวน-)  (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จําเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ      
กันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 1 รายการ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณี
ท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี
ความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

 
 
               เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในคราวการประชุมสภาเทศบาล     
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2566 เม่ือวันพุธท่ี 9 สิงหาคม 2566 ไดมีมติ
เห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจาย
รายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง                 สิ่ง
สาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอย    ขาง
รานเกลา ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) เปนเงิน 450,000 บาท         
(-สี่แสนหาหม่ืนบาทถวน-) ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2566 เนื่องจากประกอบกับใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงทําให
งบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 จึงมีความจําเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนจะตองขออนุมัติ
จากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ออกไปอีก 1 ป  ในหมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภทคากอสราง              
สิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอย    
ขางรานเกลา ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) เปนเงิน 450,000 บาท    
(-สี่แสนหาหม่ืนบาทถวน-) 

     รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอยขาง       
รานเกลา ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 450,000 บาท 

  - เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอยขาง       
รานเกลา ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) โดยการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร กวางไมนอยกวา 4.00 เมตร ยาวไม
นอยกวา 95 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 380 ตารางเมตร 

  - เปนไปตาม 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
  2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม   

ครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 9/3 ลําดับท่ี 16 
  3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี ช 13/2566 
 
         จึงเรียนมา ... 
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล     
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด      
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง สิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอยขางรานเกลา ขางบานปาสาว (ชุมชน
หนองแหวน) เปนเงิน 450,000 บาท (-สี่แสนหาหม่ืนบาทถวน-) ของ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ออกไปอีก 1 ป         
เพ่ือนําไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ี

อยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัตกิันเงินในกรณียังมิได  
ประธานสภาเทศบาล กอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนแยกซอยขางรานเกลา ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) 
เปนเงิน 450,000 บาท (-ส่ีแสนหาหม่ืนบาทถวน-)  (กองชาง)    
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        10        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6.นายสายัณห  รุงเรือง   (เขาประชุมเวลา 10.45 น.) 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
             มีสมาชิก ... 
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  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        2        คน  

  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน   (ยื่นใบลา) 
  2. นายแกวกาว  ถนอมวงศ (ยื่นใบลา) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคา
ท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอย       
ขางรานเกลา ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) เปนเงิน 450,000 บาท    
(-ส่ีแสนหาหม่ืนบาทถวน-)  (กองชาง)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     2   คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 13  เรื่อง ญัตตขิออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ   

(ชุมชนหนองแหวน,ชุมชนสารนารถ,ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนพลงชางเผือก,
ชุมชนแกลงแกลวกลา,ชุมชนหนองกระโดง,ชุมชนมาบใหญ,ชุมชนบานเอ้ือ
อาทรระยอง (วังหวา)) เปนเงิน 2,275,000 บาท (-สองลานสองแสน
เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) (กองชาง)    
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ่งกอสราง โครงการติดต้ังดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชนหนองแหวน,
ชุมชนสารนารถ,ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนพลงชางเผือก,ชุมชนแกลงแกลว
กลา,ชุมชนหนองกระโดง,ชุมชนมาบใหญ,ชุมชนบานเอ้ืออาทรระยอง 
(วังหวา)) เปนเงิน 2,275,000 บาท (-สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืน     
หาพันบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จําเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

            หลักการ ... 
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     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน       
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมี
รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความ
จําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน     
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

     เหตุผล 

  ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมืองแกลง เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสราง สิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชนหนองแหวน,ชุมชนสารนารถ, 
ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนพลงชางเผือก,ชุมชนแกลงแกลวกลา,ชุมชนหนองกระโดง,
ชุ ม ช นมาบ ใหญ ,  ชุ ม ช นบ า น เ อ้ื ออ าทร ร ะยอ ง  ( วั ง ห ว า ) )  เ ป น เ งิ น          
2,275,000 บาท (-สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) ของงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 เนื่องจากประกอบกับใกล               
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงทําใหงบประมาณดังกลาวไมสามารถกอนี้
ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมีความจําเปนตองขอกันเงิน
ออกไปอีก 1 ป เพ่ือใหสามารถดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก     
1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชนหนองแหวน,ชุมชนสารนารถ,
ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนพลงชางเผือก,ชุมชนแกลงแกลวกลา,ชุมชนหนองกระโดง,
ชุ ม ช นมาบ ใหญ ,  ชุ ม ช นบ า น เ อ้ื ออ าทร ร ะยอ ง  ( วั ง ห ว า ) )  เ ป น เ งิ น          
2,275,000 บาท  (-สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) 

     รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชนหนองแหวน,ชุมชน     
สารนารถ, ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนพลงชางเผือก,ชุมชนแกลงแกลวกลา,ชุมชน
หนองกระโดง,ชุมชนมาบใหญ,ชุมชนบานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา)) เปนเงิน 
2,275,000 บาท (-สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) 

 

            เพ่ือจายเปน ... 
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  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งดวงโคมไฟฟา ชนิด LED ขนาดไมนอยกวา         

90 วัตต พรอมแขนโคม ยาวไมนอยกวา 2.20 เมตร พรอมขาจับชนิดปรับโยก
ได (ติดตั้งดวงโคมใหม/รื้อถอนโคมเกา) ภายในบริเวณ 

     - ชุมชนหนองแหวน จํานวน 46 โคม 
     - ชุมชนสารนารถ จํานวน 45 โคม 
     - ชุมชนโพธิ์เงินบริเวณบานหมอวน จํานวน 35 โคม 
     - ชุมชนพลงชางเผือก บริเวณถนนสุนทรภู ซอย 5 และซอย 7  

จํานวน 81 โคม 
  - ชุมชนแกลงแกลวกลา จากแยกบริเวณโรงไฟฟาเกาไปถึงถนนสุนทร

ภู และแยกจากโรงเรียนรุงนภาพิทยา ฝงซายไปออกหมูบานเอ้ืออาทรระยอง 
(วังหวา) จํานวน 20 โคม 

     - ชุมชนหนองกระโดง จํานวน 36 โคม 
     - ชุมชนมาบใหญ บริเวณมาบใหญ ซอย 2 ตรงขามชมรมหมากรุก  

จํานวน 23 โคม 
  - ชุมชนหมูบานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา) จํานวน 64 โคม 
  รวมจํานวน 350 โคม ราคาโคมละ 6,500 บาท 
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 50 (2)  ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพ่ิมเติม    

ครั้งท่ี 3 หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 3 (กองชาง) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล    
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณา ขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด      
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งดวง
โคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชนหนองแหวน,ชุมชนสารนารถ,ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชน          
พลงชางเผือก,ชุมชนแกลงแกลวกลา,ชุมชนหนองกระโดง,ชุมชนมาบใหญ,ชุมชน 
บานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา)) เปนเงิน 2,275,000 บาท (-สองลานสองแสน    
เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ             
พ.ศ. 2566 ออกไปอีก 1 ป เพ่ือนําไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

 
                  นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ี

อยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัตกิันเงินในกรณียังมิได  
ประธานสภาเทศบาล กอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟา

สาธารณะ (ชุมชนหนองแหวน,ชุมชนสารนารถ,ชุมชนโพธิ์ เ งิน,ชุมชน        
พลงชางเผือก,ชุมชนแกลงแกลวกลา,ชุมชนหนองกระโดง,ชุมชนมาบใหญ,
ชุมชนบานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา)) เปนเงิน 2,275,000 บาท (-สองลาน
สองแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-) (กองชาง)    
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        10        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6.นายสายัณห  รุงเรือง   (เขาประชุมเวลา 10.45 น.) 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10.นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        2        คน  

  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน   (ยื่นใบลา) 
  2. นายแกวกาว  ถนอมวงศ (ยื่นใบลา) 
 
 
       มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคา
ท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชน       
หนองแหวน,ชุมชนสารนารถ,ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนพลงชางเผือก,ชุมชน      
แกลงแกลวกลา,ชุมชนหนองกระโดง,ชุมชนมาบใหญ,ชุมชนบานเอ้ืออาทร
ระยอง (วังหวา)) เปนเงิน 2,275,000 บาท (-สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืน  
หาพันบาทถวน-) (กองชาง)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     2   คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 14  เรื่อง ญัตตขิออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิได   
ประธานสภาเทศบาล กอหนี้ผูกพัน โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชนหนองแตงโม,

ชุมชนหนองแหวน,ชุมชนแหลมทาตะเคียน,ชุมชนพลงชางเผือก,ชุมชน     
มาบใหญ,ชุมชนสุนทรโวหาร,ชุมชนดอนมะกอก,ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 
2,860,000 บาท (-สองลานแปดแสนหกหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง)   
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชนหนองแตงโม,ชุมชน  
หนองแหวน,ชุมชนแหลมทาตะเคียน,ชุมชนพลงชางเผือก,ชุมชน      
มาบใหญ,ชุมชนสุนทรโวหาร,ชุมชนดอนมะกอก,ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 
2,860,000 บาท (-สองลานแปดแสนหกหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จําเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป ในหมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคสอง “กรณี
เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไม
เกินอีกหนึ่งป ตอสภาทองถ่ิน” นั้น 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมืองแกลง เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล        
เมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2565 เม่ือวันท่ี             15 
สิงหาคม 2565 ไดมีมติอนุมัติ กันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด           
คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้ง  
ดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชนหนองแตงโม,ชุมชนหนองแหวน,ชุมชน        
แหลมทาตะเคียน,ชุมชนพลงชางเผือก,ชุมชนมาบใหญ, ชุมชนสุนทรโวหาร,ชุมชน
ดอนมะกอก,ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 2,860,000 บาท (-สองลานแปดแสน    
หกหม่ืนบาทถวน-)  ประกอบกับใกลสิ้นปงบประมาณและกอหนี้ผูกพันไมทันใน
ปงบประมาณรายจายประจําป 2566 จึงมีความจําเปนจะตองเสนอญัตติ เพ่ือ
พิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 
1 ป เพ่ือใหสามารถดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ 2567 ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณีมิได 
กอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป ในหมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ประเภท            
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชน
หนองแตงโม,ชุมชนหนองแหวน,ชุมชนแหลมทาตะเคียน,ชุมชนพลงชางเผือก,
ชุมชนมาบใหญ, ชุมชนสุนทรโวหาร,ชุมชนดอนมะกอก,ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 
2,860,000 บาท (-สองลานแปดแสนหกหม่ืนบาทถวน-) 

     รายการท่ีเสนอขอขยายเวลาเบิกจายเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชนหนองแตงโม,ชุมชน   
หนองแหวน,ชุมชนแหลมทาตะเคียน,ชุมชนพลงชางเผือก,ชุมชนมาบใหญ,
ชุมชนสุนทรโวหาร , ชุมชนดอนมะกอก,  ชุมชนโพธิ์ เ งิน )  เปน เ งิน 
2,860,000 บาท (-สองลานแปดแสนหกหม่ืนบาทถวน-) 

  - เพ่ือจายเปนคาติดตั้งดวงโคมไฟฟา ชนิด LED ขนาดไมนอยกวา     80 
วัตต พรอมแขนโคมยาวไมนอยกวา 2.20 เมตร พรอมขาจับชนิดปรับโยกได 

     - พรอมติดตั้งดวงโคมใหม บริเวณ 
     1) ซอยครูติ๊ด ดนตรีไทย จํานวน 30 โคม 
     2) ซอยขางบานพ่ีเขียด (ซอยขางรานเกลา) จํานวน 30 โคม 
 
             พรอมติดตั้ง ... 
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     - พรอมติดตั้งดวงโคมใหม/รื้อถอนโคมเกา บริเวณ 
     1) ถนนสตารภิรมย จํานวน 28 โคม 
     2) ถนนพลงชางเผือก 3 จํานวน 30 โคม 
     3) ซอยหนองกันเกรา 2 จํานวน 9 โคม 
     4) ถนนมาบใหญ 5 ออกขางรานเฮ้ียงไดนาโม จํานวน 30 โคม 
     5) หมูบานสุขสบาย จํานวน 42 โคม 
     6) ถนนเจริญสุข จํานวน 38 โคม 
     7) ถนนหมูบานสวนมุกดา จํานวน 12 โคม 
     8) ถนนมาบใหญ 7 จํานวน 55 โคม  
     9) ถนนสุนทรโวหาร 7 จํานวน 6 โคม 
     10) ถนนสุนทรโวหาร 9 จํานวน 12 โคม 
     11) ถนนบานนา ซอย 4 จํานวน 5 โคม 
     12) ซอยขาวตมปลาวีไอพี จํานวน 12 โคม 
     13) ซอยดอนมะกอก จํานวน 25 โคม 
     14) ซอยหนองกันเกรา 4 จํานวน 9 โคม 
     15) ถนนพลงชางเผือก จากหนาวัดพลงชางเผือก-สุดเขตเทศบาลฯ     

จํานวน 18 โคม 
     16) ซอยพลงชางเผือก 1 จํานวน 24 โคม 
     17) ซอยแยกจากถนนสุนทรโวหาร ซอย 9 (บานนายประสิทธิ์)  

จํานวน 15 โคม 
  18) ถนนสุนทรโวหาร 10 จํานวน 10 โคม 

  จํานวน 440 โคม ราคาโคมละ 6,500 บาท 
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 51 (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติม    

ครั้งท่ี 13 หนาท่ี 4 - 5 ลําดับท่ี 5 (กองชาง) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล    
เมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ออกไปอีก 1 ป  ในหมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภทคากอสราง             
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชนหนองแตงโม,
ชุมชนหนองแหวน,ชุมชนแหลมทาตะเคียน,ชุมชนพลงชางเผือก,ชุมชนมาบใหญ
, ชุ มชนสุนทร โ วหาร ,ชุ มชนดอนมะกอก ,  ชุ มชนโพธิ์ เ งิ น )  เป น เ งิน      
2,860,000 บาท (-สองลานแปดแสนหกหม่ืนบาทถวน-) เพ่ือนําไปเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตอไป 

 
         ขอแสดงความนับถือ ... 
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               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ี

อยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงินใน  
ประธานสภาเทศบาล กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชน    

หนองแตงโม, ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนแหลมท าตะเคียน , ชุมชน             
พลงชางเผือก,ชุมชนมาบใหญ,ชุมชนสุนทรโวหาร,ชุมชนดอนมะกอก,ชุมชน
โพธิ์เงิน) เปนเงิน 2,860,000 บาท (-สองลานแปดแสนหกหม่ืนบาทถวน-) 
(กองชาง)    
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน   
  เห็นชอบ  จํานวน        10        คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6.นายสายัณห  รุงเรือง   (เขาประชุมเวลา 10.45 น.) 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน        -        คะแนนเสียง 
  - งดออกเสียง จํานวน        -        คน 
  - ไมมา  จํานวน        2        คน  

  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน   (ยื่นใบลา) 
  2. นายแกวกาว  ถนอมวงศ (ยื่นใบลา) 
       มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ (ชุมชนหนองแตงโม,ชุมชน
หนองแหวน,ชุมชนแหลมทาตะเคียน,ชุมชนพลงชางเผือก,ชุมชนมาบใหญ,
ชุ มชน สุนทร โวหาร , ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชน โพธิ์ เ งิ น )  เป น เ งิน     
2,860,000 บาท (-สองลานแปดแสนหกหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10    คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     -  คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -   คน  

     ไมมา    จํานวน     2   คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 15  เรื่อง  อ่ืน ๆ     
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะเสนอความคิดเห็น ขอเชิญนะครับ ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขออธิบายอยางคราว ๆ เพ่ือความเขาใจงาย ๆ ในเรื่องการขอกันเงินใน

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องญัตติกันเงินในสิ่งท่ีเราจะไปทํา คือ ตลาดเทศบาล 3 
ตลาดตาตอง สวนนี้จะเปนไปตามท่ีเขาใจกันในสวนหนึ่ง ในเรื่องของการกอสราง
บางทีอาจจจะมีผลกระทบ อันนี้แจงทานประธานดวย เพราะทานประธานไป
เกือบทุกเชาท่ีตลาด เพราะในเรื่องของการกอสรางมีผลกระทบแตตอแมคา      
ในเรื่องของการดําเนินงานจะตองดูอีกทีหนึ่งสําหรับผูรับจางท่ีจะทํา อันนี้ก็ขอ
แจงไว สวนในเรื่องระเบียบวาระท่ี 9 คือ ตามท่ีเจาหนาท่ีพิมพวาเปนซอยถนน
เทศบาล 1 ซอย 7 ถึงทางเขาบานนายอําเภอ พูดกันภาษาชาวบานก็คือ        
หลังท่ีวาการอําเภอแกลงหลังเกา เพ่ือใหเขาใจงาย ๆ ในฟุตบาทตรงนั้น           
ในระเบียบวาระท่ี 10 คือ ซอยลาวัลยเสถียร อันนี้ติดพลงชางเผือก 1 คือ      
เขาสุดซอยถนนพลงชางเผือก 1 หรือวาท่ีทางเทศบาลไดทําโครงการไปจากหลัง
หมูบานลาวัลยเสถียรท่ีไปชนกับถนนพลงชางเผือก 1 และอันนี้ก็ตอไป เพราะวา
ไปไมสุดแลวชาวบานไดขอใหไปใหสุด คือ สุดแคถึงปากทางเขาบานลุงออง 
เพราะวาท่ีตอไปท่ีเปนถนนแคบตรงนั้น ท่ีไปออกถนนสองแหลม คือ ชาวบานเขา
ยังคิดไมตกวาจะบริจาคใหท่ีเพ่ิมหรือไม ก็เลยทําแคถึงตรงทางเขาบานลุงออง 
และจะขยายถนนซีกขวา คือ ตรงโรงกลึงตรงนั้น เพ่ือมีทอระบายน้ําอยูแลวก็
ขยายผิวใหกวางตามสภาพท่ีเปนท่ีกันเปนทางสาธารณะแลว ในสวนของวาระท่ี 
13 คือ ซอยบริเวณบานหมวดเปหรือชุมชนหนองแหวน อันนี้ก็คือเขาไปหมูบาน
พวงเพชรแลวเลี้ยวซายเปนซอยแรกวิ่งเขาไปและจะอยูขวา แตคราวนี้ถนนตรงนี้
มีท้ังหมดเขาไปขวามือมีสามซอย ถาใหผมพูดใหสมาชิกไดรับทราบไดก็คือ       
จะเปนลักษณะตัวเอ็มเขียน หรือวาเปนเลขสาม อันนี้เขาไปแลวเปนซอยแรกกับ
ซอยท่ีสอง ขอชี้แจงใหทางทานประธานสภาและสมาชิก และผูรับฟงไดเขาใจได
งายข้ึน ก็ขอเพ่ิมเติมแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล         
ประธานสภาเทศบาล  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับในสวนของระเบียบวาระท่ี 15 คือ เรื่องอ่ืน ๆ กระผม นายเทิดศักดิ์     

อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ผมมีอยูสองเรื่อง เรื่องแรก
จะมีเรื่องจากพอแมพ่ีนองในชุมชน คือ ฝากขอบคุณและชื่นชมในเรื่องของการ
จัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาล ซ่ึงเปนแนวคิดจากทางคณะผูบริหาร อันนี้ตอง
ขอยืนยันครับวาไดรับการชื่นชมคอนขางทวมทน เพราะวาดวยการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีของทางเทศบาล และเจาหนาท่ีตํารวจในการเขมงวดกวดขันในการจับ
ปรับตักเตือนอยางเขมงวด โดยอยางตัวผมเองก็พยายามจะตรวจสอบการทํางาน
อยูเปนเนือง ๆ ซ่ึงเม่ือวานตอนเย็นก็ประทับใจครับ พอดีไปใชบริการซ้ือสินคา 
พอดีไปเจอรถยี่หอหนึ่งซ่ึงมีมูลคาพอสมควรก็จอดหนาปายเลยครับ วาผิดวัน  
ผมซ้ือของเสร็จออกมาปรากฏวามีใบสั่งมาจริงครับ ดังนั้น ชี้ชัดวาไมมีการเลือก
ปฏิบัติ ไมวาจะมีหรือจนหรือวาพอประทังชีวิตตํารวจจับหมดครับ ดังนั้น 
ขอขอบคุณอีกครั้งและเปนกําลังใจใหเจาหนาท่ีทุกฝาย ไมวาจะเปนตํารวจหรือ
เจาหนาท่ีของเทศบาล รวมถึงเห็นใจผูคาในบริเวณนั้น แตท้ังนี้ท้ังนั้น เพ่ือความ
เรียบรอยและเปนประโยชนตอสวนรวม ขอใหทางผูคาทุกทานไดโปรดเห็นใจ
เจาหนาท่ีดวยเวลาเขาไปตักเตือน ยังไงก็เห็นใจครับ เราก็ปรับตัวกันไปครับ เพ่ือ
สวนรวม ในสวนเรื่องท่ีสองนั้น ผมก็อยากจะสอบถามทางคณะผูบริหารถึง
เจาหนาท่ีโดยผานทานประธานสภาเก่ียวกับถนนสุนทรโวหาร คือ หลังจากวิกฤต
โควิดของเรามีการใชถนนจากบุคลากรหรือนักทองเท่ียวนอกพ้ืนท่ีเขามาเยอะ 
แตท้ังนี้ท้ังนั้นถนนดวยการเปนคลื่นผมวานาจะยังมีปญหาอยูสําหรับท้ังคนท่ีใช
อยูเปนประจําและคนนาน ๆ มาที อาจจะเกิดการกระดอนกันบาง ตรงนี้อยากจะ
สอบถามวาทางเทศบาลเรามีการประสานสอบถามความคืบหนาในการแกปญหา
ท้ังเรื่องถนนและสายสื่อสารตาง ๆ อยางไรบาง ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ในเรื่องท่ีทานสมาชิกไดพูดถึงระเบียบการจัดจราจร คณะผูบริหารจริง ๆ แลว    

ก็โดนมานานพอสมควร แตผมก็พยายามผัดผอน คือ ในเรื่องของการใหเทศกิจ
ชวยดูกันกอน เพราะวาชวงโควิดเศรษฐกิจไมคอยดี ในเรื่องของการท่ีเราไป
เขมงวดมากจนเกินไป ในเรื่องของการเช็ความามีคนมาใชจายอะไร ก็ทําใหทาง
รานคาก็อึดอัดพอสมควร คราวนี้ก็มีการเรียกรองข้ึนมาในเรื่องของการจัดจราจร
ในวันคูวันค่ี และแมคาท่ีเอามาลงขายท่ีในพ้ืนถนน ในสวนนี้ก็พยายามทําใหดี 
ทุกวันนี้เราก็ยังมีผอนผันอยู เหมือนกับท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2566     
ท่ีทานประธานบอกวาใหตั้งเปนท่ีคาขายเปนจุดผอนผัน ในสวนตัวผม คือ ก็ไป 
 
        คิดและ ... 
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คิดและเคยคิดแลวตอนนั้นก็ดูวา ถาเราไปผอนผันและไปท่ีอ่ืน ก็จะทําใหคนซ้ือ
ไมคอยไดตามไปในสวนนี้ ท้ัง ๆ ท่ีเราผอนผันจนฟุตบาทตรงไหนแมคาสวนมากก็
ไปต้ังกันไดอนุโลมกันไป ขายไดบางไมไดบางก็แลวแตวาใครขายอะไร ก็ลมลุก
คลุกคลานกันไป แตตอนนี้ก็จะมีปญหาอยู พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลรอบในตอนนี้จะ
ขายของลําบาก ในชวงบาย ๆ เย็น ๆ ไมวาจะเปนท่ีตลาดเย็นหรือวารานคาท่ี
ขายตอนเย็น และก็ฝากทางทานสมาชิก ถาพอท่ีรูจักทาง สภ.แกลง ในสวนตัวผม 
แลวก็คือไปเห็น สภ.แกลง ตั้งดานทุกเย็นเลยท่ีถนนสุนทรภู ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทํา
ใหคนไมคอยเขามาจับจายใชสอยหรือเปลา ก็ผอนผันบางเบา ๆ บาง เวน ๆ บาง 
คือ ไมใชทุกเย็น จะทําใหการคาขายไมคอยดีนะครับ จะฝากถึงตํารวจก็วันนี้ไมมี
เจาหนาท่ีเขามารวมประชุม สวนถนนสุนทรโวหาร เม่ือไดประชุมไปเม่ือเดือนท่ี
แลวทาง NT ทีโอที มีการมาประชุมก็ขอชี้แจงวาเม่ือตอนนั้นท่ีมีการเดินสายไฟ
ลงใตดิน คือ มีการประชุมและทางเทศบาลก็ไดเรียกรอยสองอยาง คือ หนึ่งใน
เรื่องของผิวจราจรท่ีนูนข้ึนมา เราก็ใหเขาทําใหมันดี และทําใหสวยงาม และใน
เรื่องของการท่ีจะเอาสายสื่อสารลงดินเราก็ไปเสนอใหเขาทําแบบเดียวกับสายไฟ
ลงดิน คือ มีการฝงมีการใชยิงเขาไปใตพ้ืน พอเสร็จแลวมาเม่ือเดือนท่ีแลวทาง 
NT ทีโอที ก็มาคุยวาใชงบประมาณเยอะเปนเงินถึงสิบกวาลาน ในสวนนี้ก็มา
ขอใหเทศบาลชวยผอนผัน ชวยผอนผันก็คือ อยาใหถึงขนาดวาตองไปใชยิงแบบ
เดียวกับไฟฟาก็ขอใหขุดฝงและประมาณสักหาสิบเซ็นตถาผมจําไมผิด ฝงไปขาง 
ๆ ทาง ตรงไหนท่ีพอทําได ทางคณะผูบริหารก็เห็นวามันนานแลวก็เลยอนุโลมเขา 
และเขาจะมาดําเนินการเดือนกันยายน เม่ือถาเดินเสร็จแลวอะไรเรียบรอยแลว 
คราวนี้ทางเทศบาลก็จะไปดูในเรื่องของผิวจราจรอีกทีหนึ่ง ผมเขาใจวามันมีอยู
ใหญ ๆ เลยประมาณหาหกจุดท่ีเราจะตองแกไข หรือเราจะใชงบประมาณในเรื่อง
ของการ    รีไซก้ิงเพ่ือปูใหมหรือจะแกไขเพ่ือตัดปะ ในสวนนี้ก็ขอรายงานความ
คืบหนาของถนนท่ีเปนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยกับการไฟฟาในเรื่องของ
สายไฟลงดินใหทางทานประธานสภาและสมาชิก และพ่ีนองท่ีอยูในบริเวณถนน
สุนทรโวหารไดทราบ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสายัณห  รุงเรือง กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสายัณห  รุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล ก็สิบกวาลานท่ีผานไปวันนี้ 

นะครับ ขอชื่นชมตั้งแตคณะผูบริหาร เจาหนาท่ีท่ีรวมกันข้ึนมานะครับ โครงการ
สรุปเปนเนื้อผลงานของเทศบาลดวย ท่ีประชาชนจะไดมองเห็น ในสวนของผมก็
ไมมีอะไร ผมจะขอสืบเนื่องตั้งแตเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2566 ไดรับแจงจากกอง
การศึกษามาวาวันท่ีสิบหาและสิบหกทางเทศบาลจะพาคณะกรรมการชุมชนไป 
ศึกษาดูงานท่ีจังหวัดนครราชสีมา อันนี้ผมก็ไมไดเปนหวงนะครับ แตวาอยากจะ 
 
        เสนอ ... 
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เสนอทางเจาหนาท่ี เห็นวาจะเชิญแตเฉพาะคณะกรรมการไปดูงานใชไหมครับ 
อันนี้เปนหวงเปนใยในสวนของสิทธิท่ีจะเสียไปของแตละชุมชนนะครับ เพราะวา
บางแตละชุมชนคณะกรรมการอยางเชน ชุมชนใหญจะมีถึงเกาคนลงมาหกคนหา
คน ชุมชนไหนถาคณะกรรมการเขาไมพอท่ีจะไป ทางเทศบาลใหสิทธิ์ประชาชน
เปนตัวแทนหรือเปลา อันนี้ก็อยากฝากไวดวยนะครับ ในสวนตัวผมท่ีอยูบานเอ้ือ
อาทรมาท่ีรับคณะดูงานมาท้ังหมดเจ็ดป บางคณะท่ีเขียนโครงการแตไมไดระบุ
คณะกรรมการนะครับ บางท่ีจะระบุเปนพาประชาชนท่ัวไปมาศึกษาดูงาน อันนี้
เราจะเปดกวางไหมครับ ใหตัวแทนแตละชุมชนไปใหครบเพ่ือจะไมใหเขาไดเสีย
สิทธิ์ เพราะบางคนเขาวางสี่คนไมไปหาคน อาจจะใหเปนตัวแทนของชุมชนท่ี
ทํางานรวมกันไปนะครับ และผมก็ไดคุยกับสมาชิกบางทานและหลายทานอยาก
ใหทางของเราชวยเปดกรอบกวาง ๆ เพ่ือใหการดูงานครั้งนี้จะไดไปกันได
ครบถวน บางคนไมไดเปนคณะกรรมการ ไดไปอาจจะไดมีความรูกลับมาชวย
พัฒนาชุมชนในดานอ่ืน ๆ ก็ไดครับ นําเรียนทานประธานสภาผานไปยังเจาหนาท่ี
ของทางเทศบาลดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ในเรื่องท่ีทานสมาชิกไดนําเสนอเปนสิ่งท่ีดี คณะผูบริหารบางทีคิดท่ีอยากท่ีจะทํา 

แตในสวนตัวผมแลว ผมอยูมาเกือบสิบปแลวไมเคยไดไปเลย เดี๋ยวผมจะใหทาง
เจาหนาท่ีไดชี้แจง แตในสวนท่ีผมรูมาก็คือ มีกฎ มีระเบียบ ในการท่ีจะให
ประชาชนหรือคณะกรรมการหรือกลุมตาง ๆ ไดไปดูงาน มีระเบียบของเขาอยูใน
เรื่องของการท่ีไดไปดูงาน ในสวนนี้ผมจะใหทางเจาหนาท่ีไดชี้แจงใหทานสมาชิก
ไดทราบ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นางกานดา  นามสงา กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล คือ โครงการของเทศบาลจะมีระเบียบรองรับอยูในเรื่องของระเบียบการอบรม   

ดูงานสําหรับโครงการของชุมชนท่ีจะมีการอบรมและดูงาน เนื่องจากวาเปาหมาย 
คือ อยูท่ีกรรมการชุมชน อยางท่ีทาน ส.ท.สายัณห พูดวาอยากใหเปดกวาง     
มันสามารถท่ีจะทําโครงการอ่ืนได ข้ึนอยูกับวาเราจะเอาเปาหมายกลุมไหน และ
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลไดไหม ไดหมดคะการท่ีจะพาประชาชนท่ีมีสวน
เก่ียวของกับกิจกรรมของเทศบาลหรือเพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลดําเนิน
ไปไดและนําประชาชนเขามามีสวนรวมมันไดหมดข้ึนอยู กับวาเราจะเขียน
โครงการเก่ียวกับเรื่องอะไร กลุมเปาหมายอยู ท่ีไหน แตสําหรับของชุมชน
เปาหมายจะอยูท่ีกรรมการชุมชน ซ่ึงจะมีระเบียบของชุมชนรองรับ ซ่ึงในการจะ
ตั้งกรรมการชุมชนข้ึนมา ในตัวระเบียบสรปุคราว ๆ นะคะ จะบอกการ 
 
             กําหนด ... 
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กําหนดพ้ืนท่ีมีการประกาศตั้งชุมชน และกําหนดพ้ืนท่ีวาพ้ืนท่ีขนาดนี้มีกรรมการ
ชุมชนไดก่ีคน และการท่ีเอาเปาหมายของกรรมการชุมชนไป ตอนนี้มีระเบียบ
รองรับเรื่องคาตอบแทนนะคะ เพราะฉะนั้นถาไปเอาเปาหมายอ่ืนเด๋ียวจะมี
ปญหาเรื่องพวกนี้นะคะ และสิ่งท่ีกรรมการชุมชนจะตองรูในการอบรมครั้งนี้ หนึ่ง
ระเบียบตัวใหมจะตองรู ขอบังคับการเงินการคลัง ทุกชุมชนตอไปนี้ตองมี  ซ่ึงใน
การประชุมครั้งนี้จะมีการรางขอบังคับ บางชุมชนทําไปแลว แตบางชุมชนยัง
ไมไดทํา ซ่ึงขอบังคับการเงินการคลัง จะอยูภายใตระเบียบชุมชนฉบับใหมนี้ดวย 
เพราะฉะนั้นถาเอาคนท่ีไมเก่ียวของมาเกรงวาจะไมตรงเปาหมาย ตรงนี้ข้ึนอยูกับ
กลุมเปาหมายดีกวา วาเราจะตั้งโครงการอะไร แลวเราจะเอากลุมเปาหมายใคร
ไปดูงาน ไมไดจําเปนวาจะตองมาท่ีโครงการตัวนี้ เพราะฉะนั้นถามวาเอาคนมา
แทนไดไหม ตอบใหชัด ๆ คะ วาควรจะเปนกรรมการชุมชน   เปนหลัก ซ่ึงจริง ๆ 
แลว มีการประชุมออนไลนเม่ือสองสามเดือนท่ีแลว ซ่ึงหลายทานนาจะฟงประชุม
ออนไลน ท่ีมีปญหาในเรื่องของกรรมการอยู ซ่ึงตอนนี้เทศบาลทําหนังสือหารือไป 
แตถาหนังสือหารือมาแลวมันขัดกับอะไร อาจจะตองมานั่งคุยกันอีกทีหนึ่ง ถาถึง
เวลาตองจายคาตอบแทน เราตองมาตรวจรีเช็คอีกทีวาใครเบิกไดใครเบิกไมได 
ไมอยางนั้นเดี๋ยวโดนเรียกเงินคืน ก็ตองขออนุญาตชี้แจงอยางนี้นะคะ ไมใชวาไป
ไมไดเลย จะตองโครงการนี้อยางเดียว ไมใชนะคะ ไดแตตองดูโครงการอ่ืนเราจะ
เอาเปาหมายอะไร แตท้ังนี้ท้ังนั้นจะตองเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลดวย 
ขอบคุณคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสายัณห  รุงเรือง กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณทานปลัดท่ีใหขอมูลนะครับ ก็ชัดเจนแลววาใหเปนคณะกรรมการไป    

นะครับ และถาวันหนึ่งไปสองโครงการไดไหมครับ คณะกรรมการและประชาชน
ท่ัวไป เอาอยางนี้ดีกวาครับ ผมนาจะรูขอมูลมากกวาในรายการรับใบดูงาน เชน 
โคงการของผมศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชนและ
ประชาชนเขารวม ผมยังงงอยูวาเขามาไดท้ังคณะกรรมการชุมชนและประชาชน 
ท่ีเปนคณะกรรมการแยกมา คือ มาบัสเดียวกันแตสองโครงการ และไปคนละท่ี 
อยางถายปายเดียวกันและถายปายละสองโครงการอยางนี้ครับ คือ อันนี้ท่ีผมได
นําเรียนเพราะวาผมรับดูงานไงครับ ผมถึงรูวาบางท่ีเขามาสองโครงการ อาจจะ
เปนกลุมคนของคณะกรรมการหนึ่งชุด และประชาชนท่ัวไปหนึ่งชุด อันนี้ท่ีผมมา
พูดไมไดแยงระเบียบนะครับ แตคิดวาในสวนตัวท่ีปฏิบัติมาในหลาย ๆ ป มันมา
อยางนี้จริง มาท้ังเทศบาลและอบจ. อบต. อันนี้ฝากนําเปนขอเสนอเฉย ๆ ครับ  

 
           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นางกานดา  นามสงา กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่ง คือ กรรมการชุมชนแนนอนอยูแลวตองเฉพาะ

กรรมการชุมชน แตอีกโครงหนึ่งถามวามาประกบไดไหม มันไดแตข้ึนอยูกับ
เปาหมายตัวนั้นมันคือโครงการอะไร เขาอาจจะไมใชเรื่องเดียวกับกรรมการ
ชุมชนก็ได แตสิ่งท่ีเขาจะมาดูงาน คือ มาดูเรื่องขยะเหมือนกัน เพราะกรรมการ
ชุมชนก็มาดูเรื่องขยะ กลุมนั้นก็มาดูเรื่องขยะ อาจจะเปนอาสารักษโลกก็ได     
อันนี้ยกตัวอยางนะคะ ซ่ึงปลัดก็ไมเห็นโครงการของเขา ตอบแทนเขาไมได แต
ถามวาสองโครงการมาจอยกันไดไหม ได ข้ึนอยูกับเปาหมายเขาจุดประสงค
เดียวกันไหมถาจุดเดียวกันมาได แตโครงการหนึ่งเปนเรื่องของกรรมการชุมชน 
แตอีกโครงการหนึ่งอาจจะเปนเรื่องอ่ืนก็ได แตเขามาดูงานเรื่องขยะของทาน 
อยางนี้เปนตนคะ ข้ึนอยูกับโครงการ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสายัณห  รุงเรือง กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เม่ือทานปลัดบอกวา ไมรูวาโครงการเขาเขียนเรื่องอะไรนะครับ อันนี้เปนหนาท่ี

ของเทศบาลแลวนะครับ วาจะหาทางออก ผมเปนคนชอบหาทางออก ไมใชวา
หาทางตันนะครับ อยากใหทางเทศบาลหาทางออกใหชุมชน คือ เปาหมายเรา
อยากใหคณะกรรมการชุมชนไดไปดูงานรวมกัน เพราะวาเราไดคณะกรรมการ  
ชุดใหมข้ึนมาเยอะ รอบนี้ชุดใหมเกือบท้ังหมด บางทานไมไดไปแตเราก็สามารถ
เอาสวนท่ีเติมเต็มใหสิทธิ์เขาไป แตอาจจะเปนอีกโครงการหนึ่ง สวนโครงการจะดู
แลวไดอะไร ตองใหทางเทศบาลประสานเพ่ือใหมันจอยกัน ใหโครงการลงตัวกัน
ไดแคนี้นะครับ อันนี้นาจะเปนหนาท่ีของเทศบาลมากกวานะครับ จะดําเนินการ
ดูปลายทางโครงการท่ีเราจะไดไป อันนี้ผมก็แคอยากจะใหประชาชนของเราไดไป
เปดหูเปดตาใหครบกับสิทธิ์ท่ีเขามีไวในชุมชน หมายความวามีเกาก็อยากใหไป
เกาแตเขามีไมครบ เราจะทําโครงการเพ่ือใหประชาชนไปแทนเขาเพ่ือข้ึนมา    
อันนี้ผมคิดวามันนาจะไปดวยกันไดนะครับ และเราก็มีงบประมาณอยูแลว ก็ไม
นาจะใชมากนะครับ เพราะเราไปแควันเดียวและก็เปนเทศบาลท่ีไปวันนี้กลับ
พรุงนี้นะครับ ยังไงฝากเทศบาลหาทางออกใหดวยนะครับ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ในสวนท่ีทานสมาชิกไดพูด และทานปลัดไดชี้แจงในสวนนี้ ในสวนตัวผมแลว คือ 

การไปดูงานในสวนนี้ ทางเทศบาลกับทางชุมชนท่ีจะไปดูงานควรท่ีจะคุยกันวา
เราจะไปดูงานอะไร แบบไหน ท่ีไหน ตองมานั่งคุยกัน ไมใชเวลาท่ีเทศบาลจัด 
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แลวก็ใหเจาหนาท่ีไปเซอรเวยบางทีก็ไมตรงโจทยท่ีจะไปดู ในสวนตัวผมไดพูดไว
เยอะจนผมไมอยากท่ีจะไป คือ บางทีไปแลวไมตรงโจทย บางทีไปบางแหงไป
เสร็จแลวบริบทไมเหมาะสมกับพ้ืนท่ีบานเรา ไปดูแลวกลับมาแลวไมไดทําอะไร  
ดูแลวก็จบ คือ บางโจทย บางท่ี บางแหง ไมตรงกับบริบทของบานเรา เชน     
บางทีเราไปดูงานบางแหงท่ีเขาทําโอทอปหรืออะไรอยางนี้  คือ ยกตัวอยาง เชน 
โอทอป บางทีเราไปดูอยางดีเลยสนใจนาจะทํา แตวัตถุดิบบานเราไมมี ตลาดบาน
เราไมได ตรงนี้ยกตัวอยางใหฟง เพราะฉะนั้นถาเราไปดูแลว ความจริงเรานาจะ
มาคุยกันหรือบางทีชุมชนอยากจะไปดูงานประเภทไหน และมีคนเคยไปแลว 
หรือดูแลวบางทีสามารถมาตอยอดใหกับในพ้ืนท่ีเราได ผมตองขอพูดแคนี้กอน
นะครับเพราะผมเปนผูบริหารไมอยากจะพูดมากกวานี้ เดี๋ยวไวเปนประชาชน
ธรรมดาอาจจะพูดมากกวานี้ ขอแคนี้กอน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องเล็ก ๆ แตก็มีความสําคัญในพ้ืนท่ีเทศบาลเรานะครับ เชน เรื่องเก่ียวกับ

ปายตาง ๆ ในเขตเทศบาล ไมวาจะเปนปายบอกทาง เปนสัญลักษณบอกเตือน
ประมาณนี้ครับ ตอนนี้รูสึกวามันเลอะเลือน บางทีมองไมชัด เลอะเลือนเนื่องจาก
ตะไครน้ําบางท่ีไปติด แทนท่ีวายังใชไดก็นาจะไปขัดไปลางก็คงจะใชงานได     
อีกเยอะ เพ่ือความปลอดภัยและคนท่ีมาจากท่ีอ่ืน อาจจะไมรูวาทางนี้ไปไหน 
สวนปายท่ีมีก่ิงไมหรือเถาวัลยพันข้ึนไป บางทีไมรูวาคือปายอะไร และควรจะไป
เอาออกบางนะครับ ตอนนี้ฝนตกพืชพันธุมันก็โตเร็วไดน้ํา อยางปากซอยก็
เหมือนกันจะมีก่ิงไมตนไมบังหญาข้ึนสูงจะเปนอันตรายตอคนท่ีจะข้ึนไปตามถนน
หลักเรามองไมคอยเห็นไมวาจะเปนซายขวา อันนี้อยากจะฝากประธานถึง     
คณะผูบริหารชวยไปเก็บกวาดไปถากถางใหดูชัดเจน เพ่ือความปลอดภัยของพ่ี
นองในการใชเสนทางนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่ีทานสมาชิกพูดถึงเรื่องปายตาง ๆ ตอนท่ีคณะผูบริหารเขามาครั้งแรกเลย เราก็

มีการประชุมกันในเรื่องของปายตาง ๆ จนสุดทายก็ยังไมไดทํา เพราะวาสวนตัว
ผมอยากทําแตไมมีคนทํา ในเรื่องของรายละเอียดปลีกยอยเพราะวามันเยอะ  
ทุกวันนี้ปายบอกซอยก็หายบางหักบางใครเก็บไปแลวบาง บางทีเก็บไปแลวผมก็
ใหไปหาและผมบอกวาเก็บไวตรงบานกํานันสงัดท่ีวัดพลงชางเผือก เสร็จแลวเก็บ
ไวตรงไหนหาไมเจอ ไมรูไปเก็บไวท่ีไหน ในสวนตัวผมถือวาสําคัญ เพราะวาเรา
อยูบานเราเราก็รูวาตรงไหนอยูตรงไหน แตถาคนท่ีอ่ืนเขามาเขาไมคอยรู และขับ
ผิดกฎจราจรบางหรือบางทีไปไมถูกบาง เหมือนกับสงกรานตท่ีผานมา เด็กก็มา 
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เลนจากชลบุรีหรือจากท่ีไหน พอเสร็จแลวเวลาจะออกไปสุขุมวิทหาชองออกไม
เจอนะครับ เรื่องปายเปนปญหาท่ีผมอยากจะทําแตไมมีคนทํา แตในเรื่องท่ีตนไม
ข้ึนก็เขาใจนะครับ เพราะถาผมผานไปหรือมีเวลามีจังหวะผมก็จะนั่น แตบางที
งานสวนก็ไมคอยไดไปดูแลเทาไร เพราะชวงนี้งานเยอะ และเปนชวงหนาฝน  
บางทีบางปายไมไดเปนความดูแลของเทศบาล เม่ืออาทิตยท่ีแลวประมาณสัก  
สิบวันท่ีมีลงเฟสในเรื่องของปายจราจร ก็พยายามท่ีจะชี้แจง บางปายมันก็ไมได
เปนความรับผิดชอบของเทศบาล เปนของแขวงการทาง ผมไดชี้แจงไปวาเปน
ของแขวงการทาง ใหเขาไดรับทราบ และในเรื่องของเกาะกลางท่ีอยูสุขุมวิททาง
ซีกทิศตะวันออก คือ ตรงแยกบายพาสในสวนนั้น เทศบาลจะไปรับผิดชอบนักก็
ไมไหว เพราะผมเคยไดทําหนังสือไปเพ่ือขอปลกูตนไมยืนตนเขาก็ไมใหในสวนนี้ 
เพราะวาเราทําไมไหว จริง ๆ แลวเทศบาลก็หมดเงินไปป ๆ หนึ่ง เยอะพอสมควร
จากการท่ีไปจางเหมาเขาดูแลเรื่องของเกาะกลางสุขุมวิท จนผมคิดวาสักวันหนึ่ง
ถาผมมีโอกาสท่ีจะไปคุยใหแขวงการทางระยองฟง คือ เทศบาลทําใหวิสัยทัศน
ของถนนท่ีแขวงการทางหรือกรมทางหลวงรับผิดชอบใหมีความสวยงามและหมด
งบประมาณไปป ๆ หนึ่ง พอสมควร คือ หลายลานบาท ก็จะบอกเขาวาเทศบาล
ดูแลใหและผมไดพูดกับสมาชิกไปเม่ือวานหรือวานซืนวาบางทีเราไปทําใหเขา
มากจนเกินไป จนบางทีพอเขาหนาฝนเขาไมทําแลว เพราะเขารูวาเดี๋ยวเราตอง
ทํา มันเปนอยางนี้ แตเวลาเราขอเรียกรองอะไรไปท่ีแขวงการทางระยอง คือ ให
ทําทอลอดขนานสุขุมวิทตรงปากทาง 344 เขาก็ยังไมทําอางวาไมมีงบประมาณ 
หรือจากแวนท็อปเจริญหรือสี่แยกสารนาถหรือรานตาคลีตรงนั้นไปสะพานดํา
หรือไปลงคลอง เพ่ือใหน้ําถนนสุนทรโวหารเรามีความสะดวกในการไหลออกไป
ใหสะดวกยิ่งข้ึน เขาก็ไมเคยมาดูแลเรา ท้ัง ๆ ท่ีเขาก็มาดูหลายรอบแลว มาดู
หลายหัวหนาแลว ก็ไมเคยมาดูแลเราในสวนนี้ ไหน ๆ ทานสมาชิกพูดแลวผมก็
เลยอธิบายใหฟง ก่ึงวาบางอยางเราทําไปมาก ๆ พอสมควร ทําใหเขานึกวาเรา
จะตองไปทําใหเขาเหมือนกัน อันนี้วาระอ่ืน ๆ เอาเปนวาพูดใหฟงแลวกัน       ใน
สวนนี้ ขอบคุณครับ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล         
ประธานสภาเทศบาล  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมตอเนื่องจากทานนายกเทศมนตรีนะครับ เรื่องตนไม พอดี

ชวงเสารอาทิตย ท่ีผานมาผมมีโอกาสไดพบกับผูใหญทานหนึ่ง ในจังหวัด          
ขออนุญาตไมเอยนามทานแลวกันนะครับ แตมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันบาง    
ผมมีเรียนปรึกษากับทานไปวา ลักษณะตนไม ยกตัวอยางเชน ตนจามจุรี หรือตน
กามปู ทางระยองมีความเห็นยังไงบาง ในพ้ืนท่ีของทานท่ีระยอง คือ ทานก็แจง
วามีการยายออกไปแลว เพราะวาตอนแรกสวยครับ หลัง ๆ ไปปญหาเริ่มมา    
พอเริ่มโตเริ่มใหญมีผลกระทบตอหลายจุด ตรงนี้ก็เปนขอมูลท่ีแลกเปลี่ยนกันมา  
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ซ่ึงก็ประจวบเหมาะกับทางในพ้ืนท่ีของผมเอง คือ เขตหนึ่งในชุมชนโพธิ์เงิน ณ 
ตอนนี้หนาฝนฟาแรงลมแรงเปนหวงประชาชนท่ีใชบริการ ณ ขณะนี้รับฟงการ
ถายทอดเสียง ขอใหทานระวังการใชบริการนิดหนึ่ง ถาเกิดเหตุอะไรข้ึนมา       
ผมแนะนําวาใหรีบไปโรงพยาบาลกอน และอะไรตาง ๆ คอยมาประสานกับทาง
เทศบาล วาเราจะชวยเหลือยังไงกันไดบาง เพราะถาเกิดเหตุและทานรีบมา
เทศบาลเดี๋ยวเลือดจะเยอะ จะเสียเลือดเยอะเกินไปนะครับ อันนี้ก็พูดเพ่ือให
บรรยากาศผอนคลายกันบาง อันนี้จุดหนึ่งท่ีผมเปนหวงนะครับ เพราะเรื่องตนไม
เปนเรื่องท่ีสําคัญยิ่งโตบางทีเหตุอาจจะเกิดได เพราะถนนเราก็มีปญหา และ
สืบเนื่องตอมา คือ จากท่ีทานนายกเทศมนตรีพูดถึงเรื่องเกาะกลางของเสน
สุขุมวิท อันนี้ผมก็ตกใจเหมือนกัน พอดีคุยกับผูใหญทานเดิม ทานก็งงบอกวา 
แขวงมาปลูกตนไมใหญเกาะกลางขนาดนี้เลยเหรอ และทานมีการใชงานกันยังไง
บาง ดวยตัวเองใหความเห็นวาสวนตัวผมเองนั้นรมรื่นดี แตถนนมีคลาย ๆ บดบัง
วิสัยทัศนครับ ตนไมควรอยูในปา อันนี้วิสัยทัศนในการใชถนนใชรถมันควรให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการใชงานใหถูกตองตามจุดประสงคครับ ตนไมมี
ดีครับ แตวาควรอยูเปนท่ีเปนทาง บางทีพอตนเล็ก ๆ ยังโอเคอยู พอใหญข้ึนมา 
ณ ปจจุบันนี้ ผมมองวาอีกสิบปนะครับ บานเราอาจจะมีปญหาเรื่องการใชถนน
กันหรือเปลานะครับ จะขออนุญาตใชคําของทานนายกเทศมนตรี อันนี้เปนวาระ
อ่ืน ๆ ขอเลาสูกันฟงครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ในเรื่องของงานสวน ตอนนี้งานเยอะไมรูอะไรนักเต็มไปหมด เพราะใกลปลายฝน

จะเขาฤดูหนาวก็จะตองไปตัดก่ิงไมตนไมตามทางและตามท่ีทานสมาชิกไดพูด    
ก็จะตองไปตัดแตงก่ิงเพ่ือไมใหรับลมมากเผื่อมันหักหรืออะไร และถนนอีกหลาย
เสน เชน ถนนวัดพลงชางเผือก ตนไม ตนราชพฤกษก็โตคลุมเต็มหมดแลว หรือ
วาถนนหนองกันเกราท่ีทานสมาชิกไดพูดมา คือ ก่ิงยางคลุมจนถนนหมดไป
ครึ่งหนึ่งแลว รถสูง ๆ ไมกลาวิ่งชิดซาย เพราะวาก่ิงยางคลุมลงมาเยอะ อันนี้ก็
เปนภาระของงานสวนท่ีจะตองไปทําและมีกิจกรรมท่ีจะตองไปชวยทางท่ีวา
ราชการอําเภออีก เม่ือสักครูท่ีทานสมาชิกพูดในเรื่องของถนนเขาสนามกีฬา     
ในสวนนี้ก็เม่ือตนเดือนหรือปลายเดือนท่ีแลว รากตนยางนาก็ดันทอประปาแตก
ในสวนนี้ดวย ทางคณะผูบริหารก็ทนไปกอนจนกวาจะทนไมไหว ในสวนนี้ก็
พยายามท่ีจะใหมันอยูจนถึงขนาดวามันไมไหว หรือวามันดันฟุตบาทจนแตก
หมดแลวอะไรพวกนี้ ก็พยายามท่ีจะดูแล และในเรื่องของความปลอดภัยของ     
ผูสัญจรดวยครับ ขอบคุณครับ 

 
        นายเกรียงไกร … 
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